

รมว.เกษตรปล่อยขบวนรถไฟส่งสินค้าเกษตรไปประเทศจีน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์รัฐรัสเซีย และสหภาพยุโรป ที่สถานีรถไฟมาตาศุดจ.ระยอง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ว่าการขยายตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้สินค้าเกษตรไทยสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศได้มากขึ้น

ขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์นี้ถือเป็นการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยไปยังนครเฉิงตู ซึ่งจะช่วยขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านระบบการขนส่งทางรางที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการขนส่งทางเรือ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์กับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท Global Multimodal Logistics (GML) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครบวงจร และบริษัท แพน-เอเชีย ซิลด์โรด จำกัด (PAS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าผ่านระบบราง มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงเกษตรฯ ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะส่งสินค้าเกษตรผ่านระบบการขนส่งทางรถไฟไทย-จีน

'ธรรมนัส' นำตรวจ ด่านนำเข้าสินค้า จับมือกรมศุลกากร ยกระดับตอนโปร่งใส

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและ
สหกรณ์ กล่าวภายหลังนำทีมพยานา
ราช ลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบสินค้า
เกษตรนำเข้า ทั้งด้านพืช ประมง และ
ปศุสัตว์ ที่ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยี
ศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลม
ฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่าได้ร่วมกับ
ผวจ.ชลบุรี นายอำเภอแหลมฉบัง และ
กรมศุลกากร บูรณาการเข้าตรวจตู้
คอนเทนเนอร์สินค้าเกษตรคงค้างที่เกิน
กว่า 45 วัน หลังจากที่กรมศุลกากร แจ้ง
ผู้ประกอบการให้ยื่นเอกสารการเสียภาษี
และสำแดงรายการสินค้าใน 25 ตู้ จาก
ทั้งหมด 95 ตู้ ซึ่งตรวจไปแล้ว 70 ตู้
โดยรับรายงานจากกรมศุลกากรว่าเป็น

ตู้ตกค้างและสำแดงรายการไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง

อย่างไรก็ดี จากนี้กรมศุลกากร
จะดำเนินการส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตามประเภท
สินค้าที่ตรวจพบเพื่อรับมอบตู้ดังกล่าวไป
ทำลาย สำหรับ 20 ตู้ ที่ไม่สามารถเปิด
ตรวจได้เนื่องจากต้องขนย้ายลงมาจากที่
สูง ได้มอบหมายให้อธิบดีทั้ง 3 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเปิดตู้ตรวจสอบ
และรายงานความคืบหน้าต่อไป

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า
มาตรการจากนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด จะ
ร่วมบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน โดย
จะมีการลงนาม MOU เพื่อให้เกิดการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปิดช่องโหว่
และจัดขบวนการนำเข้าสินค้าเกษตรผิด
กฎหมายให้สิ้นซาก ขณะเดียวกัน ได้
ประสานความร่วมมือกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (DSI) ดำเนินการขยายผล
ไปจนถึงต้นตอของขบวนการ

MATICHON ONLINE

นิตยสารออนไลน์

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

หน้าแรก > การเมือง > 'ธรรมนัส'รุก...

การเมือง

'ธรรมนัส'รุกเพิ่มรายได้ ยกระดับ'เกษตรกรไทย'

วันที่ 30 มกราคม 2567 - 12:00 น.

f Facebook

X Twitter

LINE

Copy Link



'ธรรมนัส' รุกเพิ่มรายได้ ยกระดับ'เกษตรกรไทย'

หมายเหตุ – ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ เพิ่มมูลค่าเพื่อเกษตรกรไทย 2567 ภายในงานสัมมนา Thailand 2024 : The Great Challenges เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษาฯ นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมบรรยาย จัดโดยเครือมติชน เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รายน่า)

เวทีนี้ถือเป็นเวทีสำคัญ มีผู้แทนจากแต่ละกระทรวงมาพูดถึงบทบาทและหน้าที่ในฐานะเจ้ากระทรวง หัวข้อที่จะกล่าวครั้งนี้คือ ปีมังกรทอง กับเรื่องการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสให้กับเกษตรกร ในส่วนของ

กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงต้องดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพภาคการเกษตรหรือประมาณ 31 ล้านคน มีแรงงานในภาคเกษตรอีกประมาณ 20 ล้านคน รวมเป็นจำนวนกว่า 50 ล้านคน ที่กระทรวงต้องดูแล ถือเป็นภารกิจอันหนักอึ้งและท้าทายจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเป็น 3 เท่าภายใน 4 ปี เนื่องจากเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา การเติบโต (จีดีพี) ของภาคเกษตรกรรมไทยกลับเติบโตเพียง 0.3% เนื่องจากหลายปัจจัยความท้าทาย สวนทางกับปี 2561 จีดีพีภาคเกษตรเติบโตสูงถึง 6.1%

ที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปพูดคุยหารือในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรโลก หรือ Global Forum for Food and Agriculture ครั้งที่ 16 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่าความท้าทายในภาคเกษตรเป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องเผชิญเช่นเดียวกับไทย จากการสอบถามทางรัฐมนตรี

เกษตรของเยอรมัน พบว่าจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรออกมาประท้วง เนื่องจากประสบปัญหาภัยกับปัจจัยทางการผลิต รวมถึงราคาพลังงานสูงขึ้น เป็นเหตุให้จีดีพีด้านการเกษตรของเยอรมันต่ำลงเช่นเดียวกับไทย

แม้เราจะไม่ใช่ประเทศเดียวที่ประสบปัญหา แต่เกิดคำถามว่า เดิมไทยเคยเป็นประเทศมีการส่งออกสินค้าเกษตรเบอร์ต้นๆ ของโลก อาทิ ข้าว เคยเป็นแชมป์ส่งออก แต่เพราะอะไร ทำไมปี 2565-2566 เราถึงโดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามแซงหน้าไปได้

ปัญหาด้านการเกษตรที่ไทยเผชิญอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่แค่แล้งจัดหรือน้ำท่วมเยอะเท่านั้น ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปี คาดว่าจะเกิดเอลนีโญ แต่กลายเป็นว่า ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา น้ำท่วมทุกภูมิภาค ทำให้เราไม่สามารถพยากรณ์สภาพภูมิอากาศได้ เรื่องนี้เป็นเหมือนกันหมดทั่วโลก เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตของภาคเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศ รวมถึงยังมีปัจจัยของสังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันประชากรไทยส่วนใหญ่มีอายุเกิน 60 ปี เดิมเคยอยู่ในภาคการเกษตร พออายุเยอะขึ้นก็ทำต่อไม่ไหว ส่วนลูกหลานเองก็ไม่ทำต่อแล้ว

แม้แต่ภาคการประมง ส่งออกสินค้าประมง จนเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าสมุทร แต่เกิดอะไรขึ้นทำไมภาคการประมงของเราถึงซบเซา นั้นเพราะแทนที่เราจะเจรจากับทางสหภาพยุโรปถึงกฎเกณฑ์เงื่อนไขเรื่อง

การทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) แต่เรากลับเลือกสร้างเงื่อนไขรายละเอียด ออกกฎหมายและระเบียบขยับข้อย ทำให้ชาวประมงใน 22 จังหวัด ทั้งพื้นบ้านและเชิงพาณิชย์ตายกันหมด

เรื่องนี้ผมใช้เวลาทบทวนอยู่ 4 เดือน เรียกกลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มประมงชายฝั่ง และกลุ่มประมงพาณิชย์มาพูดคุย หลังไปตรวจราชการร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มประมงเสนอมาว่า ต้องแก้กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบกรมประมง รวม 19 ฉบับ รวมถึงขออำนาจตั้งคณะทำงานแก้ปัญหากฎหมายทั้ง 19

ฉบับ ตอนนี้อย่างไร (พ.ร.บ.) ประมงฉบับใหม่ พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว แต่เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศต้องการตรวจสอบข้อระเบียบของ IUU จึงต้องรอให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อน การแก้ปัญหาตรงนี้จะทำให้การประมงกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง แต่ตอนนี้ยังเจอปัญหาเรื่องราคาสินค้าประมงสูง นายกาจึงแนะนำว่า ให้ใช้นโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร

แม้จะยังมีปัจจัยลบรุนแรง แต่ผมมองว่าปีนี้เป็นปีมังกรทองจะต้องเป็นปีที่ดีของคนไทย จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การใช้ตลาดนำภาคการผลิต เพราะถ้าเศรษฐกิจของไทยเราไม่มีเกษตรกร ถือว่าเป็นฐานรากอันเข้มแข็งของประเทศก็ไม่มีทางสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

สำหรับการจัดสรรงบประมาณช่วงที่ผ่านมา ผมได้ฟังการบรรยายของฝ่ายค้าน เห็นด้วยว่าทำไมกระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงดูแลพี่น้องกว่า 50 ล้านคน กลับเป็นกระทรวงเดียวถูกตัดงบประมาณ จากงบประมาณได้รับจากใช้สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรได้เพียงรายละ 3,000 บาทเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคือ ปัญหาเราต้องแก้คืออะไร จะเพิ่มรายได้ได้อย่างไร เวลาผมลงพื้นที่แล้วไปถามพี่น้องว่า ค่าไฟ ค่าปุ๋ยแพงหรือไม่ ก็ได้คำตอบเดียวกลับมาว่าแพง แต่เมื่อถามถึงราคาทุกคนก็ประสานเสียงกลับว่าถูก พร้อมให้นิยามว่าตอนนี้เป็น 3 จ. คือ จน เจ็บ เจิง และเกษตรกรก็รู้สึกว่าเป็นพลเมืองที่ไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล เราจะปล่อยให้เป็นอย่างเดิมไม่ได้

จากประเด็นดังกล่าวทำให้เราต้องกลับมาทำการบ้านเรื่องนี้เพิ่ม ผมประกาศและมอบนโยบายให้ข้าราชการในกระทรวงว่า ต้องตื่นได้แล้ว คุณจะบริหารบ้านเมืองแบบเดิมไม่ได้ จะทำงานรูทีน ไม่สนใจพี่น้องประชาชน ยุคนี้อย่างไรไม่มีแล้ว ต้องทำงานหนัก เช่นเดียวกับนายกา ไม่เคยหยุดว่างวันจากการทำงาน

แม้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนด้วยหูและตาของท่าน ถ้าสิ่งไหนสั่งการได้เลย ต้องสั่งการและแก้ปัญหาเร่งด่วน แต่ถ้าไม่ได้ ก็ต้องกลับมาคิดและประชุมเพื่อหาข้อสรุป ผมได้ประกาศใช้ระบบ คุณต้องทำ KPI (Key Performance Indicator) จากเดิมทุก 1 ปี เปลี่ยนมาเป็นทุกไตรมาส หรือ 3 เดือน ตั้งแต่ระดับปลัด อธิบดี ไปจนถึงข้าราชการ ว่าทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างไร

ส่วนเรื่องการเดินทางทำการค้ากับประเทศต่างๆ เมื่อใดก็ตามมีการเสนอว่า ต้องนำเข้าสินค้าเกษตร ผมค้านทุกอย่าง เพราะบ้านเราเป็นเมืองผลิตทำไมต้องสั่ง เกษตรกรจะอยู่อย่างไร ตอนนี้น้ำกุ้งเคยอุดมสมบูรณ์กลับกลายเป็นน้ำร้าง เพราะเราสั่งกุ้งจากต่างประเทศเข้ามา ทั้งที่เราส่งออกกุ้งเป็นอุตสาหกรรม จนทำให้ราคากุ้งในตลาดตกลง ยังไม่รวมสินค้าเถื่อนที่ผมต้องประกาศนโยบาย หมูเถื่อน ตีนไก่เถื่อนอีก

ผมประกาศเป็นศัตรูกับสินค้าเถื่อน จัดชุดปราบปรามเอาจริงเอาจัง ถ้าทั้งผมและนายกฯไม่เอาจริง ก็ไปไม่รอด รู้หรือไม่ว่า หมูเถื่อน 1 ตูเท่ากับหมู 300 ตัว แล้วที่ผ่านมานำเข้าเกือบหมื่นตัวทำให้ราคาหมูในประเทศตกต่ำ แถมยังมีเนื้อเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน จุงวูยังมีชีวิตอยู่ลักลอบเข้ามาจากศรีลังกาเดินมาบ้านเรา ผ่านชายแดนแม่ฮ่องสอน ตาก และกาญจนบุรี

หรือแม้แต่อย่างพารา ไทยถือว่าส่งออกเยอะที่สุด จากเดิมเคยราคากิโลละ 120 บาท ก็ราคาตกต่ำ น้ำยางดิบประมาณ 30 กว่าบาท ส่วนยางกันถ้วยและซียางเหลือ 18 บาท ผมจึงได้บังคับบัญชาการให้ทุกภาคส่วนในทุกจังหวัดร่วมมือกันปราบปรามอย่างจริงจัง จนตอนนี้ราคาน้ำยางดิบขึ้นมาที่ 62 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางกันถ้วยขึ้นมา 30 กว่าบาท ทำให้เห็นว่านอกจากการเพิ่มรายได้ด้วยการขยายตลาดแล้ว การปราบปรามสินค้าเถื่อนก็ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งด้วยเช่นกัน

เมื่อเกิดการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศทำให้เกิดกฎกติกาการนำเข้าส่งออกต่อประเทศทุกประเทศ ถ้าประเทศไหนเข้มแข็งจะได้เปรียบ โดยเฉพาะการทำความตกลงเขตเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) รัฐบาลที่ผ่านมากับประเทศใดก็ตาม เราเสียเปรียบทุกเรื่อง ขาดดุลการค้ากับประเทศมหาอำนาจทุกประเทศ เราไปเซ็นโดยไม่คิดว่าอนาคตเกษตรกรไทยได้เปรียบอย่างไร อย่างที่เราไปเซ็นการค้ากับออสเตรเลีย นำเข้าเนื้อทุกประเทศมาบ้านเรา ส่วนบ้านเราสามารถ FTA ส่งออกเปิดปรุงสูงได้ มาตรฐานเข้มงวดจนตอนนี้ผู้ส่งออกหลายรายเจ๊ง ขณะที่ เนื้อทุกอย่างจากออสเตรเลียก็ทะลักเข้ามาบ้านเราเต็มไปหมด จึงต้องไปหามาตรการเพื่อกวดขันให้เข้มงวดมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีด่านสิงขรเป็นช่องทางที่ไทย-พม่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เราใช้เงินมหาศาลไปสร้างด่านตรงนั้น สิ่งสำคัญที่สุดผมตรวจสอบแล้วว่า สินค้าไทยที่ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านทำรายได้ประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี แต่สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เฉพาะสินค้าประมงอย่างเดียว ทะลัก

เข้ามาตีเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ไม่เจ๊งได้ประเทศไทย การปราบปรามสินค้าเถื่อนการเพิ่มมาตรการในการสินค้านำเข้า จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น และต้องทำการตลาด ผมมั่นใจว่านายกฯ และรัฐบาลช่วยกันทำได้

เนื่องจากตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังเจอกับปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพ ทำให้เขาต้องหาแหล่งนำเข้าสินค้าใหม่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เขาจะนึกถึงประเทศไทยก่อนเป็นลำดับแรกๆ มีหลายประเทศอยากจะสั่งสินค้าจากเรา ทั้งข้าว น้ำตาล และผลไม้ อย่างก่อนหน้านี้ก็ได้ออเดอร์น้ำมันปาล์ม 2 ล้านตันจากอินเดีย รวมถึงออเดอร์ข้าว 2 ล้านตันจากมาเลเซีย และอีกหลายประเทศจะตามมา เท่ากับว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางแก้ปัญหาด้วยการใช้ตลาดนำ แล้วนวัตกรรมเสริม เพื่อไปถึงจุดหมายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

รวมถึงประสานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องนวัตกรรมและงานวิจัยให้มาใช้กับเกษตรกรจริง พร้อมเตรียมจัดตั้งกองพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในทุกจังหวัด อีกเรื่องที่สำคัญคือ ตอนนี้เปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยเฉพาะพื้นที่ทำกิน ได้ปลดล็อกที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ททยอยแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้รับสิทธิ ช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 2 ล้านครอบครัว

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผมเอาความจริงที่ผมไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนมาแก้ปัญหาหลายเรื่องเวลานี้ประชาชนฝากความหวังไว้กับรัฐบาล ผมเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ที่มีความเป็นนักธุรกิจ จะช่วยระบายสินค้าภาคการเกษตรไปสู่ประเทศต่างๆ ได้มากขึ้น ส่วนกระทรวงเกษตรฯเอง มีหน้าที่ผลิตและหาตลาดด้วย เราจะทำควบคู่กันไป ขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรคนไทยตลอดถึงผู้ใช้แรงงานภาคการเกษตรทั้งหมดกว่า 50 ล้านชีวิต เราจะทำให้ดีที่สุด จะเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองแล้วเดินไปด้วยกัน ทั้งภาคอุตสาหกรรม และหอการค้าต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน ถือเป็นกระจุกเงาของสังคมไทย สะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทย เวทีนี้ถือเป็นเวทีที่ดีมาก ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย



รับฟังปัญหา นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีและสหกรณ์ ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงโคตันหยงลูโละ หมู่ 2 ต.ตันหยงลูโละ อ.เมืองปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาหลังจากเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ฯซื้อแม่วัวพันธุ์มาเลี้ยง ซึ่งมีสภาพอมไม่ตรงปก และจะเจรจาผู้ขายวัวเพื่อแก้ปัญหา.



คอสมน์ ▾ ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

'ไชยา'พบปะพี่น้อง เกษตรกรปทุมธานี ดันสินค้าการเกษตร ครัวไทยสู่ครัวโลก

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่ อบต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จ.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ ว่าวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อพบปะให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร และมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ 500 ชุด ได้แก่ ไซโก ข้าวสาร พันธุ์ปลา และเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมเยี่ยมชมคูหาจัดแสดงสินค้าของรัฐวิสาหกิจชุมชน อาทิ น้ำสมุนไพร ขนมบัวบิน หมู 2 ปลาแดดเดียวคลอง6 น้ำส้มควันไม้ การเพาะพันธุ์เห็ด และเพาะพันธุ์ปลาคราฟ เป็นต้น

จากนั้นนายไชยา ได้ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ที่ทำการกลุ่มัจจะสะสมทรัพย์สตรี นพรัตน์ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พร้อมทั้ง มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 500 ชุด โดยกลุ่มัจจะสะสมทรัพย์ฯ เป็นสถาบันการเงินภาคประชาชนที่มีการบริหารจัดการด้านออมเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินสำหรับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร อันเป็นต้นแบบโครงการกองทุนหมู่บ้านในเวลาต่อมา ทั้งนี้ จ.ปทุมธานี มีพันธุ์ข้าวที่เป็นที่รู้จักและจำหน่ายไปทั่วโลก รองลงมาจากข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ข้าวหอมปทุมซึ่งรัฐบาลมีแผนผลักดันสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักผ่านนโยบาย "ครัวไทยไปครัวโลก"

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ



'อนุชา' ดันปศุสัตว์สร้างรายได้ทดแทน

วันพุธ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: **ปศุสัตว์**

ผลักดัน : นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานสีลันตำนาน 160 ปีเที่ยวเมือง ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยผลักดันการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม มาทำปศุสัตว์ ทดแทนการทำนา ให้เกษตรกรมีรายได้ดีกว่าเดิม มีการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกันส่งเสริมให้กับ เกษตรกร

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานสีลันตำนาน 160 ปี เที่ยวเมืองตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2566 และงานเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล พร้อมกับมอบรางวัลประกวด วัว-ควายสวยงาม ที่สวนสาธารณะหนองขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยนายอนุชา กล่าวว่า ที่ ผ่านมาต้องยอมรับว่าการทำการเกษตรในอดีต ไม่ประสบความสำเร็จ มีความเสี่ยงสูงทั้งสภาพอากาศและ การระบาดของ

ของโรค-ศัตรูพืช จึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมโดยใช้ Agri-Map เดิมทำนา ปรับเปลี่ยนมาทำปศุสัตว์ ทดแทนการทำนา เกษตรกรมีรายได้ดีกว่าเดิม จึงอยากให้มีการขยายผลให้ กว้างขึ้น

“หากเกษตรกรไทยยังคงทำการเกษตรแบบเพาะปลูกเพียงอย่างเดียวเราจะไม่หลุดพ้นจากความ ยากจน และลูกหลานเกษตรกรไทยก็ยังคงต้องเป็นแรงงาน ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนในภาคเกษตร ต้องร่วม มือกันเปลี่ยนประเทศของเราให้ดีขึ้น นำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาร่วมกันส่งเสริมเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพื้นที่ เพาะปลูกที่ไม่เหมาะสม หันมาทำปศุสัตว์” นายอนุชา กล่าว

สำหรับงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ง ด้านความรู้และการสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต

เพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้และเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเกษตรกรให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน ท้องถิ่น ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร และสินค้า OTOP ยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อสร้าง โอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร สอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นโอกาสให้เกษตรกรได้พัฒนาต่อยอดผลิตผลด้าน การเกษตร โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบ การพ่อค้า ประชาชน และเกษตรกร

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

ข่าวหน้า

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567


[คอลัมน์](#) > [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกธุรกิจ](#) [อาชญากรรม](#) [กทม.](#) [ในประเทศ](#) [เกษตร](#)

รมว.เกษตรฯสั่งสำรวจ ช่วยเกษตรกรภาคใต้ถูกน้ำท่วม

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ภายหลังน้ำลด ซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติที่เหนือความคาดหมาย ในรอบ 50 ปี สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นวงกว้าง โดยทาง ร.อ.ธรรมนัส ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก่อนหน้านี้ได้บินด่วนไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เดือดร้อน พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 27,560 ชุด หลังจากนั้นจะเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคการเกษตรทุกด้าน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และหามาตรการในการเยียวยาเป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้ ผลกระทบด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 22,766 ราย พื้นที่ 39,673 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 10,914 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,414 ไร่ ไม้ผลไม้น้ำมันต้นและอื่นๆ 25,345 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เกษตรกร 1,548 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 634 ไร่ กระชัง 6,262 ตารางเมตร อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย และด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และสตูล เกษตรกร 34,641 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 574,006 ตัว แบ่งเป็น โค 53,972 ตัว กระบือ 2,217 ตัว สุกร 5,574 ตัว แพะ/แกะ 30,331 ตัว และสัตว์ปีก 481,912 ตัว รวมทั้งแปลงหญ้า 1,183 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

มกอช. จับมือ ตลาดไท - FAO

สร้างการผลิต การค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย



สกूपพิเศษ

👁️ ทีมข่าวภูมิภาค

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเชนจ์ จำกัด ร่วมด้วยคณะของ มกอช. และตลาดไท ให้การต้อนรับนายอู๋ ตงหยู (H.E. Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมตลาดไท และประชุมหารือความร่วมมือในการผลักดันส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย ความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร ณ อาคารสำนักงานบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเชนจ์ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายพิศาล พงศาพิชณ์ กล่าวว่า มกอช. ได้รายงานกับคณะ FAO ถึงการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร โดย มกอช. ร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย (TAWMA) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ไปปฏิบัติใช้สำหรับตลาดกลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(Standards Operating Procedure: SOP) เรื่อง การนำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ผักและผลไม้สด มาประยุกต์ใช้สำหรับตลาดกลาง และมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร (มกษ.9069-2566) ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทางการค้า และระยะที่ 2 การพัฒนาต้นแบบการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในตลาดกลาง

อีกทั้งเตรียมการและวางแผนสำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 3 คือเตรียมความ



พร้อมระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยโดยตลาดไท จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสมาคมตลาดค้าส่งโลก (World Union of Wholesale Markets: WUWM) เพื่อแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนผลักดันการผลิตสินค้าและการค้าให้เกิดความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable) ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

ต่อผู้ค้าและผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 โดยเรียนเชิญนายอู๋ ตงหยู (H.E. Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นเกียรติกล่าวปาฐกถา และเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าว

การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร (มกษ.9069-2566) เพื่อให้มีการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพและมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารของสินค้าเกษตรในช่วงต้นของห่วงโซ่อุปทาน โดยมาตรฐานดังกล่าวให้ข้อกำหนดการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตรด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพตามขอบข่ายที่กำหนดไว้ กรณีที่มีการกำหนดชนิดสินค้าเกษตรที่ต้องเป็นไปตามคุณภาพที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรกำหนดไว้ต้องมีวิธีการจัดการดูแลคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ตามที่กำหนด และมีการกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารบนพื้นฐานการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เฉพาะที่ได้รับรอง รวมทั้งให้ข้อมูลผู้

บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการซื้อ ร้องเรียนมกษ.9069-2566 ครอบคลุมข้อกำหนดการจัดการสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตรด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร สำหรับสินค้าเกษตรประเภทพืชอาหาร และพืชสมุนไพร แต่ไม่ครอบคลุมตลาดกลางสินค้าเกษตรประเภทตลาดข้าว และพืชไร่ตามระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ ตลาดกลางสินค้าเกษตร (Agricultural Wholesale Market) หมายถึง สถานที่สำหรับซื้อหรือขายส่งสินค้าเกษตรในลักษณะสดหรือผ่านการจัดเตรียมเบื้องต้น (เช่น ตากแห้ง ตัดแต่ง ต้ม) ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามนี้ 1. การจัดการระบบคุณภาพของตลาดกลางสินค้าเกษตร 2. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารต่อความปลอดภัยด้านอาหาร 3. การจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร 4. การจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของสินค้าเกษตร 5. การจัดการสินค้าเกษตรที่อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับ 6. สถานที่ 7. สิ่งอำนวยความสะดวก 8. การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ 9. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 10. การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ 11. การจัดการของเสีย 12. สัญลักษณ์ส่วนบุคคล 13. การให้ข้อมูลผู้ซื้อ และ 14. บันทึกข้อมูล

“มกอช. ได้มีการจัดทำมาตรฐานสินค้าที่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผัก ผลไม้ ผักและผลไม้แห้ง เครื่องเทศ เห็ด พืชสมุนไพร ข้าว ธัญพืช ถั่ว และพืชเครื่องต้ม สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ www.acfs.go.th รายชื่อมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ประกาศแล้ว ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566” เลขาธิการ กล่าว

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยี

นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดงานวัน Field day ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 4 สถานี ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร, สถานีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, สถานีการลดต้นทุนการผลิต และสถานีการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการเกษตรในรูปแบบนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer/Young Smart Farmer และสาธิตการโคกกลบตอซึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการเผาในพื้นที่การเกษตร ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Model ภาคการเกษตร ซึ่งครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

ด้าน นายศิริวัฒน์ บุญผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) เป็นส่วน



สำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี.

นายกฯรับจีนสนใจ แลนด์บริดจ์

เขินสีจีนดึงมาเยือนไทย ยกฟ้องไอซีทีหนี 2 พิธีกร

“เศรษฐา” โอ้ไปทุกที่ ไม่มีใครไม่ต้องการดิจิทัลวอลเล็ต
“ภูมิธรรม” บ่นปวดหัวสารพัดความเห็นแตกต่างหลากหลาย
หลาย รอยาปรับปรุงให้รอบคอบครบถ้วน ★ มีต่อหน้า 6

นายกฯรับจีน ☆ ต่อจากหน้า 1
อ้อมแอ้มยังไม่รู้จะออก พ.ร.บ.หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน
“สมคิด” ยันรัฐบาลพร้อมแจง สว.ซักฟอกปลาย ก.พ.
การันตีนายกฯไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาฯ พร้อมตอบทุก
คำถาม “เสรี” เผย สว.หลายสิบคนลับตาบรุษข่ม
7 ประเด็นร้อน จึงขังแจกเงินหมื่นยุดีหรือไปต่อ
ต้องไปตกในสภาฯ นายกฯออก “หวัง อี้” ขึ้นม้าน
เพิ่มความร่วมมือการค้าไทย-จีน ปลื้มรัฐบาล-ภาค
เอกชนแดนมังกรสนใจร่วมลงทุนในโครงการแลนด์



▲ ให้แพนด้า นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ รมว.ต่างประเทศจีน
เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและ รมว.คลัง ที่ทำเนียบฯ ในโอกาสเยือนไทยและรับปากกับนายกฯว่ายินดีสนับสนุนแพนด้าให้ไทยอีกครั้ง.

บริดจ์ ส่งเทียบเชิญ “สี จิ้นผิง” เยือนไทย “เครือข่ายนิเวศนิเวศกรรมประชาชน” ลำชื่อชง ก.ม.นิเวศฯ ดันปล่อยผลศึกษาหมวกมาตรา 12

แม้จะยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลว่า โครงการนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ ในรูปแบบใดแต่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ ร.ม.ว.คลัง ยังคงแสดงความมั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังให้การสนับสนุน

นายกฯ โวไม่มีใครไม่เอาเงินดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ตึกภัททิยาคาร ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.คลัง เป็นประธานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2567 ทั้งนี้ก่อนการประชุม นายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวโศกเศร้าผลสำรวจความเห็นประชาชนว่าไม่โกรธเลยถ้ายกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทว่า โพลก็มีหลายอย่าง ทั้งถึงหรือไม่ ตามคนที่ จ.หนองบัวลำภู บึงกาฬหรือไม่ เพราะอย่างนั้นต้องดูนิดหนึ่งแล้วกัน เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าที่นายกฯ ลงพื้นที่ประชาชนต้องการให้หรือไม่ นายกฯ กล่าว “ไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการเลย”

จับเข้าคุย “หวัง อี้” ร่วมมือขึ้นมัน

ต่อมาเวลา 10.00 น. ที่ห้องสังฆา่ง ทำเนียบรัฐบาล นายหวัง อี้ สมาชิกกรรมการเมืองผอ.สำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนและ ร.ม.ว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยนายกฯ ฝากความระลึกถึงและปรารถนาดีไปยังนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนและนายหลี่ เลียง นายกฯ จีน และยินดีสำหรับการลงนามความตกลงวันวิสาขะระหว่างไทย-จีน เชื่อกันว่าจะช่วยผลักดันเรื่องการค้าขายและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนร่วมกัน ปี 68 ไทยและจีนจะครบรอบการฉลอง 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ขณะที่นายหวัง อี้ ชื่นชมนายกฯ ที่ได้เลือกเยือนจีนเป็นประเทศแรกในเอเชีย แสดงให้เห็นว่าไทยให้ความสำคัญกับจีน ที่ผูกพันสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ดังเช่นที่กล่าวไว้ว่า “จีนไทยใช้พื้นที่ที่เหมือนกัน” สอดคล้องกับที่นายกฯ หารือกับนายสี จิ้นผิง ต่างเห็นพ้องจะสร้างประชาคมสำหรับประชาชนร่วมกันในอนาคต เชื่อกันไทยจะเป็นกำลังสำคัญส่งเสริมเสถียรภาพและสันติภาพทั่วโลก

ลงนามความตกลงไทย-จีน 2 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านการค้าและการลงทุน

ไทยยินดีที่วิสาหกิจและภาคเอกชนจีนมาลงทุนในไทยเป็นอันดับต้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ไทยพร้อมส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจจีน เพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดทั่วโลก นายหวัง อี้ เห็นพ้องด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชนและการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจตราซึ่งกันและกัน พร้อมเน้นย้ำได้ถึงการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรอบคอบมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จีนเห็นถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการแลนด์บริดจ์ นายกฯ ยินดีจะจัดรถไฟความเร็วสูง

ขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน นายกฯ ยินดีความตั้งใจฝ่ายไทยในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางไทย-ลาว-จีน ด้านการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เห็นพ้องหาแนวทางรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างครอบคลุม ทั้งขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ การพนันออนไลน์ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด นายหวัง อี้ ยินดีจีนพร้อมร่วมมือด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยเชื่อมั่นจะเป็นตัวแทนรักษาเสถียรภาพ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับภูมิภาคนี้ได้ นายหวัง อี้ ยืนยันว่าจีนพร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นประธานกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ในปี 67 เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนในภูมิภาค

จับมือเพิ่มการค้าลงทุนการเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการหารือทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามเอกสารความร่วมมือ 2 ฉบับของกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 1.พิธีสารว่าด้วยการขอกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช สำหรับการส่งออกต้นสนใบพายจากประเทศไทยไปประเทศจีน และ 2.ความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกันและสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไทยไปจีน โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.ว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน โดยมีนายกฯ เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมนายหวัง อี้ และนายจักรพงษ์ แสงมณี ร.ม.ว.ต่างประเทศเข้าร่วมด้วย

เทียบเชิญ “สี จิ้นผิง” เยือนไทย

จากนั้นเวลา 11.20 น. นายเศรษฐา แถลงว่า

ได้พูดคุยกันหลายมิติเรื่องวิสาขะไทย-วิสาขะ เริ่มวันที่ 1 มี.ค. ถือเป็นมิติที่ดี จำนวนเที่ยวบินที่ยังไม่กลับเข้ามาสู่จำนวนปกติก่อนโควิด-19 ไม่แน่นอนอาจประมาณ 2,000 เที่ยวบิน ปัจจุบันเหลือแค่ 1,200 เที่ยวบิน จะมีการยกระดับการเดินทาง 2 ประเทศเพื่อไปมาหาสู่สะดวกสบายยิ่งขึ้น และเริ่มมั่นใจว่าอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสูงขึ้น ขณะที่คนไทยจะเที่ยวประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามด้วยและไทยยืนยันเจตนารมณ์สนับสนุนการเป็นประเทศกลาง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนได้พูดคุยกันในหลายมิติเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนเรื่องพูดคุยกันหลายมิติทั้งการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ใช่แค่ตัวอื้ออย่างเดียว การไปมาหาสู่รถไฟความเร็วสูงที่จะมีขึ้นจากประเทศไทยผ่านหนองคายผ่าน สปป.ลาว และเข้าจีนด้านการเกษตรรวมทั้งการค้าโคก ซึ่งจีนต้องการอย่างมาก แต่ด้านกักกันตรวจเชื้อโรคอยู่ที่ สปป.ลาว ทำให้การค้าระหว่าง 2 ประเทศไม่สะดวก จึงได้ขอร้องอย่าให้มีด้านกักกันและตรวจโรคนี้เกิดขึ้นในไทย ประเทศจีนรับปากและได้เรียนเชิญนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน มาเยือนประเทศไทยด้วย ส่วนความลึบหน้ารถไฟไทย-จีน มีแผนงานอยู่แล้ว ขอให้แผนงานทั้งหมดออกมาเป็นรายละเอียดแล้วจะแถลงให้ทราบอีกที

ปลื้ม รบ.-เอกชนจีนสนใจแลนด์บริดจ์

นายเศรษฐากล่าวอีกว่า โครงการแลนด์บริดจ์ นายหวัง อี้ ได้พูดขึ้นมาเองว่าทางการจีนสนใจแลนด์บริดจ์ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และไม่ใช่ว่าเพียงแค่รัฐบาลจีนเพียงอย่างเดียวแต่เอกชนจีนก็สนใจที่จะมีส่วนร่วมเพราะเขาทราบดีว่าหนึ่งในเหตุผลหลักที่เราดำรงขึ้นมาว่าเราจะมีแลนด์บริดจ์ เพราะการลงทุนที่จะเข้ามาจากประเทศจีนช่วงหลายปีหลังบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศจีนมาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในเมืองไทย และไม่ใช่ว่ามาสนองตอบแค่ความต้องการของคนในประเทศไทยอย่างเดียว แต่จะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกด้วยแน่นอนว่าเราต้องทำเรื่องน้ำลึก มีโครงการมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆ อย่างแลนด์บริดจ์ ที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ร.ม.ว.คมนาคม จะเดินทางไปประเทศจีนเร็วๆ นี้ เพื่อจัดทำรถไฟ

คิวต่อไปบินเจาะตลาดศรีลังกา

นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกฯ มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. ตามคำเชิญของนายรานิล วิกรมสิงเห

ประธานาธิบดีศรีลังกาเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชศรีลังกาครั้งที่ 76 และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (Thailand-Sri Lanka Free Trade Agreement)

☆ มีต่อหน้า 7

นายกฯรับจีน ☆ ต่อจากหน้า 6

จะได้พบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกาเป็นฉบับที่ 15 ของไทย และเป็นฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลนายเศรษฐา รวมถึงจะร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนศรีลังกา และร่วมกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “สำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกา” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ศรีลังกาและสภาหอการค้าซีลอน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนภายหลังการลงนามความตกลงการค้าเสรี

“อ้วน” ย้ำแถลงไว้ต้องเดินต่อเงินดิจิทัล

เมื่อเวลา 08.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความคิดเห็นนิดาโพล เรื่อง “วิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” โดยส่วนใหญ่ไม่โกรธ หากรัฐบาลจะยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล เพราะเข้าใจสภาพเศรษฐกิจว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมีความเห็นแตกต่างหลากหลาย รัฐบาลยินดีรับฟังผลโพลเป็นหนึ่งในความเห็นต่อการจัดการแก้ไขปัญหา รัฐบาลจะรวบรวมทุกความคิดเห็นมาพิจารณาให้รอบคอบอย่างต่อเนื่องให้จุดเด่นของรัฐบาลจะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญ ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาประชาชนอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวออกไปมากขึ้น นโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาถือเป็นสัญญาผูกพันที่แจ้งไว้ต่อตัวแทนของประชาชน จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ ส่วนจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาล ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการตามสิ่งที่รัฐบาลเสนอต้องกลับไปทบทวนและพิจารณาว่านโยบายนั้นจะดำเนินการไปได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับเจตจำนงของสภาที่ตัวแทนประชาชนกำหนดไว้ด้วย

โอดปวดหัวสารพัดความเห็นต่าง

เมื่อถามว่ามีแนวโน้มจะปรับจากการออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงินมาเป็น พ.ร.ก.เนื่องจากประชาชนเห็นว่าต้องการให้แก้วิกฤติเร่งด่วนหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าฟังทุกอย่างจะเป็นแบบที่เห็นยอมรับว่าปวดหัวกับความเห็นที่แตกต่าง จึงต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบด้านเมื่อเข้าใจและได้ข้อสรุปว่าวิธีการใดจะดีที่สุดที่ไม่กระทบกับความคิดเห็นคนส่วนใหญ่ จะดำเนินการวิธีการนั้น จึงยังตอบไม่ได้ว่าจะออกเป็น พ.ร.บ.หรือ พ.ร.ก. แต่ทุกอย่างต้องเป็นวิธีการที่ได้ ชี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและสภาพแวดล้อม ส่วนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน X ว่าหาก ปี 2567 ไม่มีกระตุ้นเศรษฐกิจ สถานการณ์จะเทียบเท่ากับปี 2540 มีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเห็นว่าอาการตอนนี้คล้ายกับปี 2540 ขณะที่หลายคนบอกว่าไม่วิกฤติเลย และเรายังจัดการไปได้ แต่รัฐบาลพยายามคิดสิ่งทีออกไปไกลขึ้นอิงข้อมูลทางวิชาการและความคิดเห็นประชาชน โดยยึดหลักว่าถ้าคิดอะไรแบบเดิมชีวิตก็เป็นแบบเดิมมาถึงจุดนี้ประเทศหยุดเดินหน้าไป 10 ปี ยังต้องเดินบนตะเกียบตะกอย การจะให้ช่วยเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนขึ้นอยู่กับภาวะและศักยภาพประชาชน ถ้าคิดแบบใหม่และพยายามทำให้รอบคอบจะได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ทั้งนี้จะนัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตโดยเร็วที่สุด กำลั้งดำเนินการอยู่เมื่อถามย้ำว่าต้องรอความเห็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เป็นเพียงข้อคิดเห็นเป็นเพียงจินตนาการว่าหากเป็นอย่างนี้จะมีปัญหาอย่างนั้น แต่ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีเป็นข้อเตือนใจ เป็นเพียงข้อสังวรไม่ใช่ข้อปฏิบัติ

รบ. พร้อมแจกซั๊กฟอกปลาย ก.พ.

ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแถลงกล่าวถึงกรณีสว.วางกรอบเวลาเตรียมอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 88 เพื่อให้รัฐบาลชี้แจง ตอบข้อซักถามช่วงเดือน ก.พ.ว่า ผู้ใหญ่ในรัฐบาลพูดคุยกันเบื้องต้นว่าเมื่อได้รับมติจาก สว.แล้ว รัฐบาลโดยนายกฯ จะหารือกับ ครม. เท่าที่ทราบจากรัฐมนตรีบางคนจะพร้อมช่วงปลายเดือน ก.พ. ส่วนวันเวลาชัดเจนขอหารือกันก่อนยืนยันรัฐบาลยินดีตอบข้อซักถาม สว. ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงนโยบายทำอะไรไปบ้าง จากที่เริ่มต้นมา 4-5 เดือน และ

จะเดินหน้าต่ออย่างไร ถือโอกาสขอบคุณ สว.

นายกฯไร้ปัญหาพร้อมตอบทุกเม็ด

นายสมคิดกล่าวอีกว่า จะถามอย่างไรมาเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีปัญหา ตอบได้ ส่วนเวลาอภิปราย สว.ขอเวลา 2 วัน ยังไม่ได้หารือ อยู่ที่เนื้อหาไม่ใช้เวลา ถ้าเนื้อหาซ้ำเดิมไม่น่าฟัง ขอให้เนื้อหาเป็นประโยชน์กับประชาชนมาอภิปรายอย่าไปวิตกจะมีวาทกรรมโจมตีสั้นคลอนรัฐบาล ในสภาฯ ถ้าพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล เชื่อว่าไม่มีปัญหา ปกติผู้นำรัฐบาลพร้อมมาชี้แจงอยู่แล้ว นายกฯไม่มีปัญหากับสภาฯ พร้อมตอบทุกคำถาม

สว.หลายสิบชีวิตอรุณชั๊ก 7 เรื่องร้อน

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.กล่าวว่า ประธานวุฒิสภาน่าผู้คดีดังกล่าวเข้าที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ได้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะ ประสานงานกับ สว. ที่จะอภิปรายและรวบรวมประเด็นที่จะอภิปราย เพื่อจัดลำดับการอภิปรายให้ครอบคลุม 7 ประเด็น ถ้าเป็นไปได้ขออภิปรายเดือน ก.พ.รวม 2 วัน คือวันจันทร์และอังคาร นายกฯควรมายืนยันเอง เพราะเป็นการอภิปรายรัฐบาลถ้าหัวหน้ารัฐบาลไม่มาจะทำให้เนื้อหาที่จะตอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่เห็นนโยบายที่แท้จริงรัฐบาล หวังว่านายกฯจะมาชี้แจงด้วยตัวเอง มี สว. แจ้งความจำนงหลายสิบคนขออภิปรายจะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ เช่น นายถวิล เปลี่ยนศรี นายสมชาย แสงการ นายคำณู สิทธิสมาน

แจกเงินหมื่นไปต่อหรือยุติไปคุยในสภา

เมื่อถามว่าห่วงหรือไม่ว่ารัฐบาลจะดึงให้ไปอภิปรายพร้อมช่วงที่ สส.อภิปรายไม่ไว้วางใจเดือน มี.ค.หรือ เม.ย. นายเสรีตอบว่า อยู่ที่สะดวก ความจริงใจ สุจริตใจในการมาร่วมทำหน้าที่ สภาจะครบสมัยประชุมวันที่ 9 เม.ย. จึงควรต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน ก.พ.หรือ มี.ค. สว.ไม่ยอมให้ชักช้า ถ้าหากอภิปรายเดือน ก.พ.สะดวก ไม่ต้องเสี่ยงช่วงหมดสมัยประชุม เมื่อถามว่าล่าสุดนิดาโพลระบุประชาชนส่วนหนึ่งต้องการให้ชะลอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไว้ก่อน นายเสรีตอบว่า การแจกเงินดิจิทัลเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ประชาชนอยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ยั่งยืน ไม่เป็นภาระประเทศ ขณะที่ สว.ยืนยันมติ รัฐบาลยัง

ยื่นยันทำโครงการนี้ เป็นเรื่องต้องพูดคุยกันในสภาฯ

ลากปรมรีดเงินอธิบดีกรมข้าวขึ้นเวที

นายเสกกีกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีมีคนของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องการเรียกร้องผลประโยชน์จากอธิบดีกรมการข้าว จะนำไปสู่การอภิปรายด้วยหรือไม่ นั้น ประเด็นนี้อยู่ในหัวข้อกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย มีหลายเรื่องทั้งเรื่องหมิ่นเดอน ตีนไก่ ที่นำเข้าผิดกฎหมาย ต้องยอมรับการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดในหลายภาคส่วนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้น รวมถึงการทุจริตภาครัฐ จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดกัน เพราะไม่ใช่มีแค่นี้ เรื่องรับสินบนเกิดขึ้นตลอด ประชาชนที่สัมผัสหน่วยงานราชการที่ให้บริการ ประชาชนถูกเรียกเงินมาตลอดแบบบีบบังคับให้ยอมง่ายให้ มีวิธีการที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นคนเรียก แต่ใช้กระบวนการ ใช้อำนาจหน้าที่ให้ประชาชนยอมง่ายเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกัน

23 องค์การรณรงค์ดัน ก.ม.นิรโทษ

เวลา 15.00 น. ที่สี่แยกราชประสงค์ เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน 23 องค์การ หรือเดิมคือกลุ่มแนวร่วมมือบราชฎ ที่เคยออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมบนถนนเรียกร้องการปฏิรูปช่วงปี 63-65 นำโดย

☆ มีต่อหน้า 11

นายกฯรับจีน ☆ ต่อจากหน้า 7

นายกรกช แสงเย็นพันธ์ หรือปอ กลุ่มเพื่อนฟูประชาธิปไตย ร่วมจัดกิจกรรมลือออกการรณรงค์ “นิรโทษกรรมประชาชน” โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเดินขบวนชูป้ายเรียกร้องสนับสนุนนิรโทษกรรมประชาชน ป้าย QR code ให้ผู้สนใจสแกนอ่านเนื้อหาข่าว พ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน โดยหยุดยื่นชูป้ายหน้ารพ.ตำรวจ หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสยามสแควร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมราว 20 คน ส่วนใหญ่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีการเมืองเกี่ยวกับการชุมนุมของมือบราชฎและคดีมาตรา 112 อาทิ น.ส.ธนพร วิจิษฐ์ หรือ โหม่นนายชาติชาย แกดำ หรือบอยนายจิราส กอรัมย์ หรือเก๊ป เป็นต้น เครือข่ายประกาศเตรียมเคลื่อนไหวทั่วประเทศในวันที่ 1-14 ก.พ. ขอแรงสนับสนุนจากประชาชนเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับประชาชนต่อสภาฯ เนื้อหากรรมการนิรโทษกรรมคดีมาตรา 112 และล้างคดีจากทะเบียนประวัติของตำรวจ

ไม่ขออนุญาต ตร.เตือนผิดกฎหมาย

ต่อมาเวลา 15.45 น. ระหว่างรณรงค์ได้สถานีรถไฟฟ้า BTS พ.ศ.อ.อาคม ชุมพรีสน์ ผกก. สน.ปทุมวัน เข้าแจ้งต่อกลุ่มผู้ชุมนุมว่า ขอให้นายกรกช แกมมากลุ่มยุติการชุมนุมครั้งนี้ใน 30 นาที เนื่องจากเป็นการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะไม่ได้แจ้งเจ้าพนักงานพื้นที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อาจถูกดำเนินคดีได้ กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เลิกแต่ตะโกนสวนกลับตำรวจมาว่า “เยี่ยมจริงๆ” ต่อมาได้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS เพื่อเดินทางไปรณรงค์ที่สถานีหมอชิตต่อไป

“ทวิ” เผยยังไร้ไฟพักโทษ “ทักษิณ”

เมื่อเวลา 10.30 น.ที่กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.อ.ทวิ สอดส่อง รว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าของระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ.2566 หรือระเบียบคุมขังภายนอกเรือนจำว่า ระเบียบประกาศใช้มาซักพักแล้ว ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการปฏิบัติ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ต้องขังรองรับระเบียบ ขึ้นกับกรมราชทัณฑ์จะพิจารณา ขอยื่นยันไม่ได้ขอระเบียบเพื่อเอื้ออำนวยใครคนใดคนหนึ่ง สถานที่คุมขังอื่นๆ มีสถานะเหมือนเรือนจำทุกประการ กรณีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเข้าโครงการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปหรือไม่ ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อของอดีตนายกฯและรายชื่อผู้ต้องขังอื่นๆที่จะเข้าโครงการพักการลงโทษ ศาลยกฟ้อง “ไอซ์” หมั้น 2 พิธีกร

ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ น.ส.อัญชະดี ไพริวัคค์ อดีตพิธีกรท็อปนิวส์ และนายกนก รัตณรงค์สกุล พิธีกรท็อปนิวส์ เป็นโจทก์ฟ้องไอซ์ น.ส.รักษนถ ศรีนอก สส.กทม. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ฐานหมิ่นประมาทตาม ป.อาญามาตรา 326 กรณีร่วมชุมนุมกับกลุ่มรีเดม เมื่อวันที่ 6 มี.ค.64 ที่หน้าศาลอาญา จำนวนผู้ได้รับความเสียหายข้อความอันเป็นเท็จ ระหว่างปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชน โดย น.ส.รักษนถให้สัมภาษณ์ภายหลังฟังคำพิพากษาว่า ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง พิเคราะห์แล้วว่าเป็นการตีความโดยสุจริตคดีนี้โจทก์ทั้ง 2 เรียกค่าเสียหายมาคนละ 10 ล้านบาท ในเมื่อไม่มีความผิดทางอาญาศาลพิพากษาให้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งอยากให้คำพิพากษาคดีนี้เป็นบรรทัดฐาน ในเมื่อ

สื่อมีพื้นที่มากมายนำเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์ก็ควรถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้เช่นกัน แต่ขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

ทบ.เดินหน้าฟ้อง สส.สัมถือ สด.43 เกี

ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผบ.นรด. แถลงถึงการตรวจสอบกรณีใบ สด.43 เอกสารผ่านการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการทหารหรือการเกณฑ์ทหารที่นายจิรัฐ ทองสุวรรณ สส.จะแจ้งเทรา พรรค ก.ก. นำมาโชว์ไม่ตรงกับต้นขั้วของ นรด.ว่าลำดับขั้นตอนการได้มาใบ สด.43 ที่ถูกต้อง มี 2 รูปแบบ คือผู้ที่จับใบค่าใบแดง ส่วนอีกกรณีคือผู้ที่ผ่อนผันจะได้ สด.43 กลับไปเช่นเดียวกัน แต่จะมีช่องเขียนว่าผ่อนผันเงื่อนไขสำคัญจะต้องได้รับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกวันเดียวเท่านั้น ไปรับวันอื่นก็ไม่ใช่ สด.43 ส่วนคนที่เข้ากระบวนการไม่ว่าจะจับใบค่าหรือใบแดงจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย กรรมการ 5 คนเซ็นครบทุกช่อง ถ้าไม่ใช่ตามที่บอกจะไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ เมื่อถามว่าจากการตรวจสอบพบต้นขั้ว สด.43 ของนายจิรัฐหรือไม่ ผบ.นรด.ตอบว่า ใครอยู่ในระบบต้นขั้วเจอหมดต้องมีต้นขั้ว ขณะนี้กองทัพบก (ทบ.) อยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานแจ้งความเข้าใจว่าจะใช้เวลาภายในวันสองวันนี้ ส่วนความผิดอยู่ที่ศาลจะตัดสิน

“จิรัฐ” ยื่นกรณไม่ได้อปปลอมเอกสาร

ด้านนายจิรัฐ ทองสุวรรณ สส.จะแจ้งเทรา พรรค ก.ก. ให้สัมภาษณ์กรณีมีแหล่งข่าวจาก ทบ.ระบุว่า ไม่พบต้นขั้ว สด.43 ของนายจิรัฐ และในช่วงที่ถูกเรียกให้มารายงานตัวเข้าเกณฑ์ทหารใช้ชื่อเดิมว่านายวรินทร์ ทองสุวรรณแต่ใบใบ สด.43 ที่นำมาโชว์ต่อสื่อเป็นชื่อนายจิรัฐว่า ทบ.จะพบใบต้นขั้วได้อย่างไร ในเมื่อตนไม่เคยบอกตัวเลขใบ สด.43 ต้องนำมาเทียบกับใบต้นขั้วที่อยู่กับหน่วยงานรัฐ ส่วนกรณีเปลี่ยนชื่อจริงนั้น ยืนยันว่าตนได้แจ้งทาง ทบ.ไปแล้วว่า ได้เปลี่ยนชื่อ ยื่นเอกสารตามที่หน่วยงานต้องการทุกอย่าง แต่คงเป็นความผิดพลาดของทาง ทบ.เองที่ไม่ได้อปเดดข้อมูลยืนยันว่าไม่ได้ปลอมแปลงเอกสารแน่นอน

อาเซียนเร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์

วันเดียวกัน ที่นครหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯ และ รว.ต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม รว.ต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่มีนายสะเหลิมไซ กมมะสิล รอง

นายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่ประธานการประชุม นายปานปรีย์เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นด้วยและตอบข้อริเริ่มของไทยที่เสนอให้สร้างพื้นที่มนุษยธรรมบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาที่เข้าร่วมประชุมก็พร้อมสนับสนุน และจะให้ศูนย์ AHA เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย หากทุกอย่างเรียบร้อยจะเริ่มดำเนินการได้ในปลายเดือน ก.พ. นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือของอาเซียนอย่างกว้างขวางทุกด้าน รวมถึงปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ต้องเร่งแก้ไขร่วมกัน จากนั้น นายปานปรีย์ได้หารือทวิภาคีกับนายบุนย แทงห์ เจิน รมว.ต่างประเทศเวียดนาม หารือถึงความร่วมมือที่นายกฯของแต่ละฝ่ายจะเดินทางเยือนกันและกัน และเตรียมการประชุม ครม.ร่วมไทย-เวียดนามที่จะมีขึ้น ก่อนหารือทวิภาคีกับนายชก เงินดาโชตีย รองนายกฯและ รมว.ต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา



งานเกษตรอีสาน ม.ขอนแก่นเกินคาด คนทะลักเกินครึ่งแสน/วัน ทำเงินสะพัดร่วมพันล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ประชาชนเรือนแสนแห่ชมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข. เผยการจัดงานปีก่อน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรนับพันล้านบาท ยอดคนชมงานมากกว่าวันละ 50,000 คน ทั้งเกิดการใช้จ่ายภายในงาน ขณะที่หน่วยงานรัฐและเอกชน นำนิทรรศการด้านการเกษตรร่วมเปิดบูทโชว์คึกคัก

การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2567 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมเป็นพันธมิตรจัดงานกว่า 40 หน่วยงาน โดยปีนี้จัดภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล" ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้รับความสนใจประชาชนมาร่วมชมงาน จับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มีประชาชนเดินทางมาร่วมชมงานมากเป็นพิเศษ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า งานวันเกษตรภาคอีสาน กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ปีนี้ยังเป็นปีที่ 32 ของการจัดงานและยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ถือเป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาภาคคณะเกษตรศาสตร์และเกษตรกรในท้องถิ่น" การจัดงานเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมาจะมีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 560,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 56,000 คน และมีเงินหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมียอดการเข้าชมงานเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา



ด้าน รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอการเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคณะเกษตรศาสตร์ ที่เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจาก 8 สาขาวิชาเอก ได้แก่ ภูมิวิทยาและโรคพืชวิทยา ปรุพืศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประมง และสัตวศาสตร์

ผลงานที่นำมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่โดดเด่น มีการนำไปใช้งาน

จริง อาทิ นิทรรศการจากสาขาพืชสวน พืชไร่น้ำที่นำเสนอพันธุ์ข้าว KKU 60 KKU 61 มันสำปะหลังที่มีการปรับปรุงพันธุ์ พืชสวน มีการแสดง ไม้ดอก ไม้ผล การบริหารจัดการการให้น้ำพืชมูลค่าสูงผ่านแอปพลิเคชันอย่างแม่นยำ เทคโนโลยีการให้แสงเร่งการออกดอกนอกฤดู พืชผักที่ปรับปรุงพันธุ์ อย่างพริก bushy hot ที่ได้ทุลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นโสมไทย กระชาย ทำให้ได้ต้นจำนวนมาก ปลอดภัย ต้นแข็งแรงเหมือนต้นแม่

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการนำไก่พื้นเมือง อย่าง ไก่ KKU1 หรือ ไก่ 3 โลว์ (Low-Uric Low-fat Low Cholesterol) เนื้อนุ่มเหนียว รสชาติอร่อยมาแสดง รวมถึงการนำเสนออาหารสัตว์ที่คิดค้นจากสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสูตรอาหาร สามารถลดต้นทุนการผลิต และเมื่อสัตว์เลี้ยงกินเข้าไป การขับถ่ายยังมีปริมาณก๊ากมีเทนที่ลดลง ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊ากมีเทนจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้ ยังมีความรู้จากสาขาอารักขาพืช ที่ใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลพืช ใช้เชื้อจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อในพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมี ฉะนั้นการจัดนิทรรศการครั้งนี้จึงเหมาะสำหรับเกษตรกร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ยังจะช่วยสร้างความคิดใหม่ที่จจะนำไปใช้พัฒนาด้านการเกษตรระดับครัวเรือน จนไปถึงระดับอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านเกษตร, การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน, การแข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตร การจัดแสดงปลาสวยงาม การแข่งขันจับปลาไหล การประกวดสัตว์ชนิดต่างๆ และนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการประกวดกระบือฯพื้นเมืองไทย การแข่งขันประลองไก่แก่ง 3 รุ่น จากชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง การแข่งขันคล้องโค ล้มโค และกิจกรรมใหม่กับการแข่งขันลาบชิงแชมป์ ชมแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) พร้อมบริการนำเที่ยวโดยนักศึกษา

ทั้งนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าชุมชนจากทั่วทุกภาคของประเทศ (OTOP) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 20 จังหวัดภาคอีสาน การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมความก้าวหน้าเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การจัดแสดงผลงานทางด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิดและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 11 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music ครั้งที่ 5.

ไทยวางหมาก 19 เรื่อง เจรจา FTA ไทย-อียู รอบ 3 กลางปี

กามกลางวิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการลงทุนของโลกที่ยังไม่รู้จะคลี่คลายลงไปในทิศทางใด แต่ไทยยังจำเป็นต้องเดินหน้าการเจรจาการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ซึ่งเป็นความตกลงในภาพใหญ่ที่จะมาช่วยตลาดไปยังสหภาพยุโรปในอนาคต เพราะหากจะรอสถานการณ์การเมืองโลกคลี่คลายแล้วค่อยมาเจรจาก็คงยากที่จะสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืน

FTA ไทย-อียู รอบ 3 กลางปี

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ได้เริ่มเจรจาดังกล่าวลงเอฟทีเอที่เอกันมาแล้ว 1 รอบ และปีนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจา FTA ไทย- อียู รอบที่ 2 ในวันที่ 22-26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ผลการเจรจาในรอบ 2 ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงรายละเอียดของแต่ละประเด็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อเสนอเพิ่มเติม และสร้างความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น

เปิด 19 หัวข้อเจรจา

สำหรับการเจรจาครั้งนี้ ประกอบด้วย การประชุมระดับหัวหน้าคณะ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 19 คณะ ได้แก่ 1) การค้าสินค้า 2) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า 3) พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4) มาตรการเยียวยาทางการค้า 5) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 6) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) 7) การค้าบริการและการลงทุน 8) การค้าดิจิทัล 9) ทรัพย์สินทางปัญญา 10) การแข่งขันและการอุดหนุน



โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล

11) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 12) การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 13) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 14) รัฐวิสาหกิจ 15) พลังงานและวัตถุดิบ 16) ระบบอาหารที่ยั่งยืน 17) ความโปร่งใสและหลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ 18) การระงับข้อพิพาท และ 19) บทบัญญัติเบื้องต้น บทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติสุดท้าย บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน และข้อยกเว้น

ระดมเสียงเตรียมเจรจารอบ 3

“หลังจากนี้กรมเตรียมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประชุมสรุปผลความคืบหน้าการเจรจาครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจารอบที่ 3 ทางอียูจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ที่กรุงบรัสเซลส์ และจะเจรจาทันที 1 รอบช่วงเดือนตุลาคม 2567 ที่ประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าเจรจาให้ได้ข้อสรุปภายในปี 2568 เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน”

สำหรับฝ่ายไทยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปี'66 ไทยได้ดุลการค้าอียู

ในส่วนของภาพรวมการค้าของ ไทย-อียู ในปี 2566 มีมูลค่า 41,582.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 21,838.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้า มูลค่า 19,743.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 2,094.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์

หลังจากนี้ต้องมารอดูติดตามว่าการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูจะมีความคืบหน้าอย่างไรในอีก 3 เดือนข้างหน้า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง ยานยนต์

หน้าแรก / การเมือง



กระชับสัมพันธ์50ปี นายกษส่งเทียบเชิญ 'สี จิ้นผิง'ปธน.จีน

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag: สี จิ้นผิง

f share Twitter Share



กระชับสัมพันธ์50ปี

นายกษส่งเทียบเชิญ

'สี จิ้นผิง'ปธน.จีน

เยือนเมืองไทยปี'68

"เศรษฐา" เชิญ "สี จิ้นผิง" เยือนไทย กระชับความสัมพันธ์ 50 ปี ขอเพิ่มไฟล์ที่บินเข้าไทยหลังหายช่วงโควิด หวังฟรีวีซ่ากระตุ้นท่องเที่ยว2 ประเทศ พร้อมเป็นประเทศกลางให้อเมริกา-จีน'คุยกัน เผยหลังหารือ'หวัง อี้' ระบุรัฐบาล-เอกชนจีนสนใจโครงการ'แลนด์บริดจ์' ด้าน'สุริยะ'เตรียมจัดโรดโชว์ที่จีนเร็วๆ นี้ 'หวัง อี้'รับปากส่งแพนด้ามาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นทูตสันถวไมตรีเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน

เมื่อเวลา 11.20น.วันที่ 29มกราคม2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลัง นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ว่า ได้มีการประชุมชั่วโมงกว่ากับ นายหวัง อี้ มีการพูดคุยในหลายมิติ มีการเซ็นสัญญาระหว่าง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าฟรีของทั้งสองประเทศในการเดินทางไปมา เริ่มต้นวันที่ 1มี.ค เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ เป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่ทั้งสองประเทศมีให้กันและมิตรภาพที่มีต่อกันมา ซึ่งจะครบ 50ปีในปีหน้านี้ ถือเป็นมิติที่ดีในการที่เราจะสนับสนุนการไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศ

นายเศรษฐา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เรื่องการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องความสำคัญกับเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างสูง ได้มีการพูดคุยกัน นายหวัง อี้ บอกว่าประเทศจีนมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย อยากให้นักท่องเที่ยวไทยไปด้วย ซึ่งตรงนี้นตนยืนยันว่า เราสนับสนุนการเดินทางไปมาของประชาชนสองประเทศ อีกทั้งยังบอกไปด้วยในเรื่องของจำนวนเที่ยวบินที่ยังไม่กลับเข้ามาสู่จำนวนปกติ ซึ่งก่อนโควิด19 ไม่แน่ใจจำนวนอาจจะประมาณ 2,000ไฟล์ท ปัจจุบันเหลือแค่1,200ไฟล์ท ก็จะยกระดับการเดินทางสองประเทศเพื่อให้การไปมาหาสู่สะดวกสบายยิ่งขึ้น เริ่มมั่นใจว่าอนาคตอันใกล้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสูงขึ้น ขณะที่ประเทศไทยจะไปท่องเที่ยวประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามด้วย จะเป็นผลดีของทั้งสองประเทศ

นายเศรษฐา กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยยืนยันเจตนารมณ์ว่า เราสนับสนุนการเป็นประเทศกลาง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ได้มีการพูดคุยกันในหลายมิติ ต่อไปในอนาคตยินดีสนับสนุนให้มีการเจรจาในลักษณะนี้เกิดขึ้น โดยตอนที่ดำรงว่า จะมีการพูดคุยกันก็บอกให้เป็นประเทศในเอเชีย ซึ่งจีนเลยบอกว่า เป็นประเทศไทย นั่นบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เรามีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ทำให้เขาเลือกประเทศไทย ถือเป็นการประชุมประวัติศาสตร์ครั้งแรกก็ได้ เป็นที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย ส่วนเรื่องการค้าระหว่างประเทศได้มีการพูดคุยกันในหลายมิติ ทั้งเรื่องสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่แค่รถอีวีอย่างเดียว เรื่องการไปมาหาสู่รถไฟความเร็วสูง ที่จะขึ้นจากประเทศไทยผ่าน จ.หนองคาย ผ่านประเทศลาวและเข้าประเทศจีน ปัญหาเล็กๆน้อยๆ ไม่ว่าเรื่องการเปลี่ยนถ่ายสินค้าได้มีการพูดคุยกัน โดยให้คณะทำงานของสองประเทศมาทำงานร่วมกันต่อ รวมถึงการค้าขายด้านการเกษตรกรรม ทั้งเรื่องการค้าโค ซึ่งจีนมีความต้องการอย่างมาก แต่ด่านกักกันตรวจเชื้อโรคอยู่ที่ลาว ทำให้การค้าระหว่างสองประเทศไม่สะดวกจึงได้ขอร้องอย่าให้มีด่านกักกันและตรวจโรคนี้เกิดขึ้นในไทย ซึ่งประเทศจีนก็รับปากที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังเซ็นสัญญาด้านเกษตรกรรมระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์และทูตจีนด้วย

เมื่อถามว่า คาดว่ามูลค่าทางการค้าจะเพิ่มก็เปอร์เซ็นต์ นายเศรษฐา กล่าวว่า คาดเดาไม่ได้จะเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นจากการที่เรามีความสัมพันธ์กันดีมาอย่างยาวนาน และปีหน้าจะครบ 50ปี ตนได้เรียนเชิญ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน มาเยือนประเทศไทยด้วย เมื่อถามถึงความคืบหน้ารถไฟไทย-จีน นายเศรษฐา กล่าวว่า มีแผนงานอยู่แล้ว ขอให้แผนงานทั้งหมดออกมาเป็นรายละเอียดแล้วจะแถลงให้ทราบอีกที นายหวัง อี้ ได้พูดขึ้นมาเองว่า ทางจีนสนใจโครงการแลนด์บริดจ์และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และไม่ใช่ว่าแค่รัฐบาลจีนเพียงอย่างเดียว แต่เอกชนจีนก็สนใจที่จะมีส่วนร่วม เพราะเขาทราบตัวหนึ่งในเหตุผลหลักที่เราดำรงขึ้นมาว่า ควรจะมีแลนด์บริดจ์ เพราะการลงทุนที่จะเข้ามาจากประเทศจีนในช่วงหลายปีหลังบริษัทใหญ่ๆในประเทศจีนมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในเมืองไทยและไม่ใช่ว่ามาสงตอบแค่ความต้องการของคนในประเทศไทยอย่างเดียว แต่จะเป็นศูนย์กลางการส่งออกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องมีท่าเรือน้ำลึก มีโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างแลนด์บริดจ์ ที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ ซึ่ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ก็จะไปจีนในเร็วนี้ เพื่อจัดทำโรดโชว์

นายเศรษฐา ยังให้สัมภาษณ์อีกว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้หารือกับนายหวัง อี้ ที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่เคยมีหมีแพนด้า แต่ปัจจุบันไม่มีและนั่งเฉยๆจริงๆ2-3วันที่ผ่านมา ตนได้ดูในx ประเทศไต้หวันมีหมีแพนด้าอยู่ ซึ่งโลงมาแล้วประเทศไทยเป็นศูนย์ ซึ่งไม่ได้เป็นกระจัดสะท้อนที่ดีสำหรับด้านความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีที่เรามีมากับประเทศจีนตลอด50ปีที่ผ่านมา จึงได้เรียนขอกับ นายหวัง อี้ ซึ่งท่านยินดีให้การสนับสนุน เราก็มียหมีแพนด้ากลับมาอีกครั้ง มาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่วนเมื่อไหร่ก็นึกคิดว่าดำเนินการให้เร็วที่สุด

จีนมั่นใจคุณภาพมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกไทย อนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วนและเครื่องในเปิด

เผยจีนมั่นใจคุณภาพมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกไทย อนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วนและเครื่องในเปิดจากไทย คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

📅 30 มกราคม 2567 ⌚ 12:39 น. 📍 เกษตร



นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานพิธีลงนามพิธีสาร “ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ ความ

ตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทาง สัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไทยไปจีน” ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงนามฝ่ายไทยคือ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทาน จื่อเจียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน โดยมีนายหวัง อี้ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนาม ณ ห้องรับรองสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ในส่วนพิธีสารฉบับเดิมของสัตว์ปีก ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยส่งออกได้ เฉพาะเนื้อไก่ เนื้อเป็ด ชิ้นส่วนและเครื่องในไก่เท่านั้น การขยายขอบข่ายตามพิธีสารฯ ดัง กล่าว จะส่งผลให้สามารถส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดได้เพิ่มเติม อีก 18 รายการ เช่น ขา ปีก ตับ กิ่ง ลิ้น และปาก เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคในสาธารณรัฐประชาชนจีน คาด การณ์ว่ามูลค่าส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดเพิ่มเติมมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ประสานงานและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศุลกากร แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Custom of People 's Republic of China: GACC) โดยเฉพาะการกำหนดเงื่อนไขการค้าระหว่างกัน การกำกับ ดูแลคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความ ปลอดภัยอาหาร และข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีความเชื่อ

มันในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับ ดูแล ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งพิธีสารฯ ฉบับดังกล่าว เมื่อมีการลงนาม ทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเป็นการขยายตลาด และสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยจะส่งผลให้มูลค่า การส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2566 สินค้าปศุสัตว์ที่มีการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด คือ ชิ้น ส่วนและเครื่องในไก่ มูลค่า 16,900 ล้านบาท รองลงมา คือ กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง มูลค่า 1,200 ล้านบาท และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ นม ไข่ น้ำผึ้ง รังนก มูลค่า 1,000 ล้านบาท รวมแล้ว การส่งสินค้าปศุสัตว์ของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2566 มีมูลค่ามากกว่า 19,000 ล้านบาท



ไทยรับ ปธน.เยอรมนี เยือน “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร”

โพสต์ แชร์ Share

30 มกราคม 2567 14:27 น. สยามรัฐออนไลน์ ประชาสัมพันธ์



ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเลือกพื้นที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ความสำเร็จโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ดร.ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (H.E. Dr. Frank-Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วยภริยา และคณะ เยือนประเทศไทยในรอบ 22 ปี เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี (Hydro-floating Solar Hybrid) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า เตรียมขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และพลังงานระหว่างประเทศ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายรอส คอนลอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเมนต์ จำกัด และนายไพฑูร โปศาลสุขวิทยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ





ในการนี้ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับฟังภารกิจของ กฟผ. และข้อมูล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีด้านระบบควบคุมของบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของ กฟผ. ที่นำแสงอาทิตย์และน้ำซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อลดข้อจำกัดในการผลิตไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดย กฟผ. ได้พัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) เพื่อบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้นานขึ้น เสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงประมาณ 47,000 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่า 37,600 ไร่ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดของ กฟผ. จากทั้งหมด 16 โครงการ ใน 9 เขื่อนทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี มีทางเดินชมธรรมชาติที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ ที่สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม





